

สำเนา

พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ว่าดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา

ในงานพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะนำเรื่องเกี่ยวกับบัณฑิตและที่เกี่ยวกับส่วนรวมหลายเรื่อง มาพูดให้ฟังเป็นตอนๆ จึงใคร่ขอให้ท่านติดตามรับทราบให้ต่อเนื่องกันครบทุกตอน เพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์

ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมทางวิชาการมาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประกอบการให้เป็นประโยชน์ได้ แต่การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นั้น ทุกคนอาจทำได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง พูดได้ว่ามาจากการใช้เวลาของแต่ละคน ทุกคนมีเวลาแบ่งได้เป็นสองส่วน เป็นเวลาสำหรับประกอบการงานส่วนหนึ่ง กับเวลาสำหรับพักผ่อนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องรู้จักแบ่งให้ถูกและเหมาะสมพอควร ผู้รู้จักแบ่งเวลาให้ได้สัดส่วนอย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นคนฉลาด ผู้ที่มีเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนเท่ากับผู้อื่น แต่ทำงานได้มากกว่า ถือว่าเป็นคนมีความสามารถมาก ถ้าถามว่าจะทำงานให้ได้มากขึ้นได้อย่างไร ก็พอจะอธิบายได้ว่า งานที่ทุกคนต้องทำนั้น มีทั้งงานที่ถนัดและงานที่ไม่ถนัด แต่งานที่ถนัด ย่อมทำเสร็จได้โดยรวดเร็วด้วยความพอใจ ดังนี้ ถ้าจะเฉลี่ยแบ่งเวลาว่างสำหรับพักผ่อนบางส่วนมาใช้ทำงานบางส่วนที่ถนัด เพื่อไม่ให้เวลาว่างเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะได้งานเพิ่มขึ้นมา และจะได้รับความเพลิดเพลินพอใจ เท่ากับเป็นการพักผ่อนพร้อมกันไปในตัว จึงใคร่จะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นและขอให้ท่านพยายามใช้เวลาของท่านตามวิธีที่ว่านี้ ให้ติดเป็นนิสัย เพราะเห็นว่าเป็นวิธีใช้เวลาของบัณฑิตโดยแท้

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ โดยชอบธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นำให้เกิดความสำเร็จ ความดี และความสุภาพความเจริญ ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ